



ที่ สกอ. 078 / 2559

3 ตุลาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพิเศษ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ IEC ได้รับหนังสือของนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชี บจก. เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบพิเศษฯ นั้น

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสอย่างชัดเจน และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษ ทำการตรวจสอบพิเศษตามหลักวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างอิสระ ประกอบด้วย ดร.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ (8 ว.) ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบพิเศษ ผศ.ดร.สุรัชย์ สนิทใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางเอื้อมพร ไกรสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการ 7 รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายสถิตพงษ์ ทองถม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5549 เป็นกรรมการตรวจสอบพิเศษ และนายนิธิภัทย์ พัฒน์อัศวะกุล นักกฎหมาย ใบประกอบวิชาชีพทนายความ เลขทะเบียน 465/2545 เป็นกรรมการตรวจสอบพิเศษและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบพิเศษครั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านพร้อมประวัติบุคคลของแต่ละบุคคลและการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบแล้ว พร้อมทั้งขอคำแนะนำ หากคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องและ/หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำเนินการตรวจสอบพิเศษครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบตามข้อเคลือบแคลงสงสัยทุกข้อของนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชี บจก. เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบพิเศษได้ทำการตรวจสอบพิเศษกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการตรวจสอบพิเศษ มีดังนี้

1. ไม่ปรากฏการกระทำใดๆหรือเหตุการณ์ใด ตามข้อเคลือบแคลงสงสัยของนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4701



2. ไม่ปรากฏการกระทำอันส่อไปในทางทุจริต

3. การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นการดำเนินการตามปกติของการประกอบการธุรกิจของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ไม่พบพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาข้อวินิจฉัยและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษทุกข้อตามข้อเคลือบแคลงสงสัยของนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชี บจก.เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ IEC จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริไวยาวร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ